

คำอธิบายข้อมูล	
รหัสของตาราง	TFIIC_TXN_EQ_304
ชื่อตาราง	ข้อมูลตราสารทุนออกใหม่ จำแนกผู้ออกตามภาคเศรษฐกิจ
ความถี่ของข้อมูล ความล่าช้าและ กำหนดเวลาเผยแพร่	ความถี่ : รายเดือน ความล่าช้า : 40 วัน กำหนดเวลาเผยแพร่ : ข้อมูลเบื้องต้น ทุกวันที่ 10 ข้อมูลจริง จะปรับปรุงแก้ไข (ถ้ามี) และเผยแพร่ในงวดการเผยแพร่ถัดไป
ความครอบคลุม	ครอบคลุมตราสารชนิดมีใบตราสาร (Scrip) และชนิดไร้ใบตราสาร (Scripless) ที่ออกโดยผู้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศ ที่จำหน่ายทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศ
การบันทึกข้อมูลและ มาตรฐานบัญชีที่ เกี่ยวข้อง	แสดงมูลค่ายอดคงค้างตราสารทุนที่ออกจำหน่ายเป็นครั้งแรกในแต่ละเดือน บันทึกข้อมูลตราสารทุนโดยใช้ราคาพาร์
นิยาม	ตราสารทุน คือ ตราสารที่แสดงความเป็นเจ้าของกิจการในฐานะผู้ถือหุ้น การลงทุนในตราสารทุนนี้ จะมีความเสี่ยงมากกว่าการลงทุนในตราสารหนี้ เพราะสิทธิเรียกร้องในทรัพย์สินของกิจการในกรณีที่เกิดการล้มละลายจะอยู่หลังเจ้าหนี้ ข้อดีของการเป็นเจ้าของ หรือผู้ถือหุ้นของกิจการก็คือ ถ้ากิจการมีกำไร จะมีส่วนแบ่งในกำไรของกิจการ อย่างเต็มที่ในรูปของเงินปันผล แต่ในทางกลับกันถ้ากิจการขาดทุน ผู้เป็นเจ้าของอาจจะไม่ได้รับผลตอบแทนเลย เพราะกิจการไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้นอกจากนี้ผู้ลงทุนในตราสารทุนก็อาจจะได้รับกำไรหรือขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงของราคาหุ้นที่อยู่ในตลาดด้วย
การจัดกลุ่ม	<p><b>ตลาด</b> ตลาดในประเทศแสดงตลาดแลกเปลี่ยนตราสารที่ตั้งอยู่ในประเทศไทย และตลาดในต่างประเทศแสดงตลาดแลกเปลี่ยนตราสารที่ตั้งอยู่ในต่างประเทศ</p> <p><b>เกณฑ์การจำแนกผู้เกี่ยวข้องกับตราสาร</b></p> <p>1. <b>กลุ่มผู้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศ และกลุ่มผู้มีถิ่นที่อยู่ต่างประเทศ</b></p> <p>1.1 <b>กลุ่มผู้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศ (Residents)</b> หมายถึง หน่วยสถาบันซึ่งประกอบด้วยครัวเรือนหรือองค์กรที่มีการดำเนินกิจกรรมหรือมีธุรกรรมทางเศรษฐกิจ (center of economic interest) ในประเทศที่ตั้งอยู่ (economic territory) อย่างชัดเจนและต่อเนื่องโดยมีระยะเวลาตั้งแต่ 1 ปี เป็นต้นไป ยกเว้นเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ เช่น สถานทูต ฐานทัพทหาร รวมถึงนักเรียนหรือคนไข้ที่พำนักอยู่ในต่างประเทศ ให้ถือว่าเป็นผู้มีถิ่นฐานในประเทศเดิมของตน ทั้งนี้ ผู้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศจะรวมถึงหน่วยสถาบันที่เป็นบริษัทลูกของสถาบันต่างประเทศหรือบริษัทที่ผู้ถือหุ้นส่วนใหญ่เป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ในต่างประเทศ (Ancillary Corporations) บริษัทร่วมทุน (Holding Companies) บริษัทที่ตั้งขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์พิเศษ (Special Purpose Entities: SPEs) ที่มีการดำเนินกิจกรรมตามลักษณะข้างต้นด้วย</p> <p>1.2 <b>ผู้มีถิ่นที่อยู่ต่างประเทศ (Nonresidents)</b> หมายถึง ผู้ที่มีถิ่นฐานในประเทศตามความหมายที่อธิบายข้างต้น</p> <p>2. <b>ภาคเศรษฐกิจ</b></p> <p>2.1 <b>ภาครัฐบาล (General government)</b> ประกอบด้วย</p> <p>2.1.1 รัฐบาลกลาง ได้แก่กระทรวง ทบวง กรม ส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ศาล สถานศึกษาและโรงพยาบาลของรัฐ กองทุนประกันสังคม กองทุนเงินทดแทน รวมทั้งหน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่ดำเนินงานโดยรัฐบาล และไม่แสวงหากำไร ได้แก่ การกีฬาฯ การท่องเที่ยวฯ องค์การกำจัดน้ำเสีย องค์การพิพิธภัณฑพิทยาศาสตร์แห่งชาติ</p>

## คำอธิบายข้อมูล

	<p>องค์การสวนพฤกษศาสตร์ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันการบินพลเรือน และสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง</p> <p>2.1.2 รัฐบาลท้องถิ่น ได้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลองค์การบริหารส่วนตำบล กทม. เมืองพัทยา โรงเรียนหรือโรงพยาบาลสังกัด กทม. โรงเรียนหรือสถานพยาบาลสังกัด องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น (อบท.) และ กองทุนของรัฐบาลท้องถิ่น คือ กองทุนส่งเสริมเทศบาล และกองทุนส่งเสริมกิจการ เทศบาล</p> <p>2.2 <b>ภาคสถาบันการเงิน (Financial corporations) ประกอบด้วย</b></p> <p>2.2.1 ธนาคารแห่งประเทศไทย</p> <p>2.2.2 สถาบันรับฝากเงินอื่น ประกอบด้วย ธนาคารพาณิชย์จดทะเบียนในประเทศ สาขาธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศ กิจการวิเทศธนกิจ บริษัทเงินทุน ธนาคารเฉพาะกิจ ได้แก่ ธนาคารออมสิน ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้า เป็นต้น สหกรณ์ออมทรัพย์ กองทุนรวมตลาดเงิน</p> <p>2.2.3 สถาบันการเงินอื่น หมายถึงสถาบันการเงินที่ไม่มีบริการรับเงินฝาก ได้แก่ บริษัทประกันชีวิต ประกันภัย กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ รวมทั้ง กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ตัวกลางทางการเงินอื่น ได้แก่ กองทุนรวม บริษัทบริหารสินทรัพย์ บรรษัทบริหารสินทรัพย์ ธุรกิจ ลิขสิทธิ์ บริษัทหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม นิติบุคคลรับอนุญาต บริษัทบัตรเครดิต บริษัทที่ประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคล</p> <p>2.3 <b>ภาคธุรกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน (Non-financial corporations) ประกอบด้วย บริษัท นิติบุคคลเอกชน สถาบันการศึกษาและโรงพยาบาลของเอกชน รวมถึงองค์กรที่มีสถานภาพเป็นนิติบุคคล หรือจัดตั้งตามกฎหมายเฉพาะอื่นๆ (เช่น กิจการร่วมค้า นิติบุคคลอาคารชุด องค์กรระหว่างประเทศที่มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ในประเทศไทย) หรือองค์การของรัฐบาลหรือหน่วยงานธุรกิจที่รัฐบาลเป็นเจ้าของและถือหุ้นเกินกว่าร้อยละห้าสิบของทุนทั้งหมด รวมถึงสถาบันการเงินที่ปิดดำเนินการแล้วแต่ยังมีสภาพเป็นนิติบุคคลอยู่ บริษัท Holding Company, สหกรณ์อื่นที่ไม่ใช่สหกรณ์ออมทรัพย์ เช่น สหกรณ์ร้านค้า สหกรณ์ประมง เป็นต้น กองทุนส่วนบุคคล (ที่นิติบุคคลเป็นเจ้าของ) ทั้งนี้ รวมถึงสาขาของบริษัทต่างประเทศที่อยู่ในประเทศไทย</b></p> <p>2.4 <b>ภาคครัวเรือน (Households) คือ</b> กลุ่มบุคคลที่อาศัยอยู่ด้วยกันใช้รายได้และสินทรัพย์ร่วมกัน และบริโภคอาหารและที่อยู่อาศัยร่วมกัน ทั้งนี้ไม่นับรวมสมาชิกครัวเรือนที่ทำงานหรือมีกิจกรรมทางเศรษฐกิจในประเทศอื่น</p> <p>2.5 <b>สถาบันไม่แสวงหากำไรที่ให้บริการภาคครัวเรือน (Non-profit institutions serving households) เป็น</b>กลุ่มย่อยของสถาบันไม่แสวงหากำไร แต่กลุ่มนี้ได้จัดสรรสินค้าและบริการให้แก่ภาคครัวเรือน หรือชุมชน โดยไม่คิดมูลค่า โดยไม่รวมกลุ่มสถาบันที่ควบคุมโดยและได้รับการสนับสนุนทางการเงินจากรัฐบาล</p>
<b>แหล่งที่มาของข้อมูล</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์</li> <li>2. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</li> </ol>
<b>สื่อที่ใช้ในการเผยแพร่</b>	เว็บไซต์ ศูนย์ข้อมูลตราสารการเงินแห่งประเทศไทย ( <a href="http://www.tfic.org">www.tfic.org</a> )
<b>การปรับปรุงข้อมูล</b>	ปรับตามข้อมูลจริง เมื่อแหล่งข้อมูลมีการแก้ไข (ไม่สามารถระบุเวลาได้)

<b>คำอธิบายข้อมูล</b>	
<b>หมายเหตุ</b>	